
สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่ได้มีการพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
สมัยประชุมสามัญ สมัยทีส่ี่ (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2567 

วันพุธที ่9 ตุลาคม 2567  
ณ  ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา 

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง 
 

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 
 

  เมื ่อสมาช ิกสภาฯ มาครบองค ์ประช ุม นายส ุรจ ิตต ์ พงษ ์ส ิงห ์ว ิทยา ประธานสภา
กรุงเทพมหานคร นายวิพุธ ศรีวะอุไร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง และนายฉัตรชัย หมอดี 
รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์ 
  ประธานสภากรุงเทพมหานครได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

1. เรื่องท่ีประธานสภาแจงต่อที่ประชุม 
 1.1 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการดำเนินการตามญัตติของ

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร รวม 2 เรื่อง ดังนี้ 
  1. รายงานผลการดำเน ินการตามญัตติของนางสาวเมธาวี ธารดำรงค์ เรื ่อง  

ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งสำรวจความมั่นคงแข็งแรงของต้นไม้ใหญ่ในพ้ืนที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร  
  2. รายงานผลการดำเน ินการตามญ ัตต ิของนายปว ิน  แพทยานนท ์ เรื ่อ ง  

ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาความเหมาะสมในการจัดสวัสดิการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

 1.2 ประธานสภากรุงเทพมหานครได้สั่งบรรจุระเบียบวาระเพ่ิมเติม ดังนี้  
 ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 
 3.2 กระทู้ถามสดของนายณรงค์ รัสมี เรื่อง ติดตามการปรับปรุงถนนมิตรไมตรี 

ซอย 6 เขตหนองจอก  
 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว 
 ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื ่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะกรรมการวิสามัญฯ ก่อนรับหลักการ รายงานผลการ
พิจารณา) 

 ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอ่ืน ๆ   
 เลือกกรรมการคณะกรรมการสามัญแทนตำแหน่งที่ว่าง 
  1) คณะกรรมการกิจการสภา จำนวน 1 ตำแหน่ง 
  2) คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและการงบประมาณ จำนวน 1 ตำแหน่ง 
 1.3 นายแสนยากร อุ่นมีศรี  รองปลัดกรุงเทพมหานคร มีหนังสือขอลาประชุมสภา

กรุงเทพมหานคร เนื่องจากติดภารกิจ 
- ที่ประชุมรับทราบ 

 
2. กระทู้ถาม… 
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 2. กระทู้ถาม 
    2.1 กระทู้ถามสดของนางสาวนฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ เรื่อง ความเป็นไปได้ในการลดขนาด
เกาะกลางถนนของถนนหทัยราษฎร์ เขตคลองสามวา 
 - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบให้รองศาสตราจารย์วิศณุ 
ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
 2.2 กระทู้ถามสดของนายณรงค์ รัสมี เรื่อง ติดตามการปรับปรุง ถนนมิตรไมตรี ซอย 6 
เขตหนองจอก 
 - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบให้นายจักกพันธุ์ ผิวงาม 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

3. เรื่องท่ีคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว 
 ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2567 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะกรรมการวิสามัญฯ ก่อนรับหลักการ รายงานผลการพิจารณา) 
  - ที่ ประชุมมีมติ ให้ ถอนญั ตติตามที่ ผู้ ว่ าราชการกรุงเทพมหานครเสนอ  เนื่ องจาก 

คณะกรรมการวิสามัญฯ มีความเห็นให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทบทวนร่างข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร 
เรื่อง งบประมาณ รายจ่ ายเพ่ิมเติมประจำปี งบประมาณ  พ.ศ. 2567 (ฉบับที่  ..) พ .ศ . .... และ  
หากกรุงเทพมหานครมีความชัดเจนในเรื่องการชำระหนี้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวแล้ว ขอให้เสนอ 
ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เข้าสู่การพิจารณา
ของสภากรุงเทพมหานครต่อไป 

 
4. เรื่องท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอ 

   กรุงเทพมหานครขอรับความเห็นในการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้า สายสีเขียว ส่วนต่อขยายที่ 2 
 - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเพ่ือหาแนวทาง 

แก้ไขปัญหาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเพ่ือศึกษาและพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

5. เรื่องที่เสนอใหม ่
5.1 ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. .... (เสนอโดยนางกนกนุช กลิ่นสังข์ และคณะ) 
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่หนึ่ง และมีมติตั้ง

คณะกรรมการวิสามัญฯ พิจารณาร่างข้อบัญญัติ จำนวน 16 คน โดยกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน 7 วันทำการ 
และกำหนดเวลาการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน 

5.2 ญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครตรวจสอบกระบวนการ 
จัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยฯ พลังงานไฟฟ้า ระยะเวลาดำเนินการ  270 วัน จำนวน  
4 โครงการ 

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
5.3 ญัตติ… 
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5.3 ญัตติของนางลักขณา ภักดีนฤนาถ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครยกระดับคุณภาพ 
การจัดการศึกษาด้วยการเปิดการเรียนการสอนโรงเรียนนานาชาติสังกัดกรุงเทพมหานคร 

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
5.4 ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการพิจารณาญัตติตามระเบียบวาระที่เหลือไปพิจารณาในการ

ประชุมสภากรุงเทพมหานครในครั้งต่อไป ดังนี้ 
 1. ญัตติด้วยวาจาของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครสำรวจ

หมู่บ้านจัดสรรที่ไม่มีนิติบุคคลบริหารจัดการ และพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

 2. ญัตติของนายพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณา 
ให้มีค่าตอบแทนประจำเดือนสำหรับคณะกรรมการชุมชนให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำรงชีพ 

 3. ญัตติด้วยวาจาของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเตรียม
แผนการป้องกันน้ำท่วมจากสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน 

 
6. เรื่องอ่ืน ๆ  

เลือกกรรมการคณะกรรมการสามัญแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 
1) คณะกรรมการกิจการสภา จำนวน 1 ตำแหน่ง 
 - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั้งนายกิตติพงศ์ รวยฟูพันธ์ เป็นกรรมการ  
2) คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและการงบประมาณ จำนวน 1 ตำแหน่ง 

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั้งนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เป็นกรรมการ 
 

เลิกประชุม เวลา 16.10 น. 
 
 

 
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
กลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ  
โทร. ๐ 2203 2221  
โทรสาร ๐ 2203 2779 

 
 
 
 

สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่ได้มีการพิจารณา 
ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

 
 
 


